

Đặc điểm của bồn sục Massage

Bồn sục Massage là 1 mặt hàng đang ngày càng được ưa chuộng bởi nhiều bạn dùng bởi tác dụng massage thư giãn giải trí của nó. Bồn sục Massage được thiết kế theo phong cách nhiều đặc điểm khác biệt, giúp người tiêu dùng có Dùng thử tắm tuyệt đối hoàn hảo.

Tính năng massage

Đó là đặc điểm quan trọng nhất của Bồn sục Massage. Với những mắt sục được kết hợp trong thân bồn và liên kết với bơm, bồn tắm sục có tác dụng tạo ra những dòng nước hoạt động trong bồn, giúp kích cầu khung hình và giải phóng căng thẳng, nhất là sau một ngày thao tác làm việc stress.

Tính năng massage của Bồn sục Massage có thể giúp cải sinh sức đề kháng, giảm đau nhức cơ bắp, khớp & tăng tốc tuần hoàn máu.



Không dừng lại ở đó, một vài Bồn sục Massage còn được trang bị các công dụng mưu trí như tinh chỉnh và điều khiển từ xa bằng điện thoại thông minh, âm thanh hoặc đèn LED để ngày càng tăng không gian thư giãn giải trí.

Linh kiện đi kèm

Bồn sục Massage không những 1 sản phẩm độc tôn mà nó gồm có nhiều linh phụ kiện và phụ kiện đi kèm theo để đảm bảo sự chuyển động Gia Công của dòng sản phẩm.

Những linh phụ kiện kèm theo như: như mắt massage, sen vòi, máy bơm thủy lực,... Để nhận biết giữa bồn tắm sục và bồn tắm bình thường, ta rất có thể nhìn vào lớp bên trong bồn. Nếu bồn tắm được trang bị những mắt massage dạng lỗ tròn thì chính là bồn tắm sục.

Phong cách thiết kế sang trọng

Bồn sục Massage thường sẽ có mẫu mã phong cách, tinh tế với những đường nét mềm mại, trơn tru, tạo xúc cảm dễ chịu và thoải mái cho người tiêu dùng.



Cấu tạo từ chất đa dạng

Bồn sục Massage được thiết kế từ khá nhiều loại cấu tạo từ chất khác nhau như gốm, sứ, acrylic, composite,.. Giúp người dùng có không ít lựa chọn phù hợp với yêu cầu & phong cách thiết kế của phòng tắm.

Kích thước đa dạng

Bồn sục Massage được sản xuất với nhiều kích cỡ khác biệt, phù hợp với yêu cầu sử dụng của từng gia đình hoặc khách sạn. Người dùng hoàn toàn có thể chọn lựa Bồn sục Massage có kích thước nhỏ tương xứng cho nhà tắm nhỏ, hoặc chọn lựa bồn tắm sục to hơn để đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều người cùng lúc.



Ngân sách

Do được kết hợp nhiều công dụng hiện đại nên giá của Bồn sục Massage sẽ cao hơn nữa so với bồn tắm thường.

Trên đó là những đặc điểm nhấn của Bồn sục Massage mà [*Z'casa Việt Nam*](#) chia sẻ, hy vọng bạn có thể dựa vào những đặc điểm này để biết được bồn tắm sục loại nào cực tốt.